

ผมเกิดและเติบโตขึ้นในวัด โดยได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อของผมนับว่าเป็นพระอยู่ในวัดและจากแม่ของผม ซึ่งเป็นคนพุทธ ผมเป็นลูกชายคนแรกของพ่อแม่ แต่ตอนนี้ผมกำลังประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียนในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธ ร่วมกับครอบครัวของผม การกลับใจเป็นคริสเตียนในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธทำให้เกิดข้อเสียบริเวณทางสังคม ถึงกระนั้นเราก็เป็นพยานถึง พระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกิดผลมากมายผ่านทางการทำงานที่ซื่อสัตย์ เราจึงตั้งใจของเรา สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อ 2 ปีที่แล้วผมใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปหลังจากความล้มเหลวของการทำพันธกิจในประเทศไทย แต่หลังจาก ที่ผมรู้จักกับคริสตจักรพันธมิตชีวิตของผมเริ่มเปลี่ยนแปลง ในปี 1998 ผมได้รับการรักษาให้หายจากอาการ หนองเรื้อรังกระดูกทับเส้นประสาทเรื้อรังและกระดูกของผมหายจากอาการปวดหลังตลอดโดยคำอธิษฐานของ สภายาภิบาลอ่าวไสเรอ.แฉะรอก ดี ผมตัดสินใจกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการเรียนรู้พระคัมภีร์ตอนที่เขาใจอยากจากการอธิษฐานของดร.ดี ทานอธิษฐาน ถึงสวรรค์โดยละเอียดและสำแดงให้เห็นถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ด้วยหมายสำคัญ การอัศจรรย์และการทำงานด้วย ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เกิดขึ้นตามมา ความตื่นเต้นนี้ทำให้ผมเกิดความกระตือรือร้นที่จะมาทำพันธกิจในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

ในเดือนพฤศจิกายน 2009 ผมเดินทางมาประเทศไทย ในฐานะมิชชันนารีของพันธมิต ในเวลานั้นคนไทยหลาย



มิชชันนารีแจวอน ดี (คริสตจักรพันธมิตเชียงราย ประเทศไทย)

“ผมตั้งใจที่ได้ทำพันธกิจด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว”

คนรู้จัก เกี่ยวกับคริสตจักรพันธมิตและคริสตจักรบ้างแล้วผ่านทางสถานีโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. นอกจากนั้นยังมีหนังสือของดร.ดี มากกว่าสิบเล่ม ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วเช่นกัน สิ่งนี้จึงช่วยให้การทำพันธกิจมีขั้นมีต้น ผมไปเยี่ยมคริสตจักร ต่าง ๆ และฉายวีดีโอเรื่อง “ฤทธานาภาพของพระเจ้า” และอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น ผมจัดส่งหนังสือพิมพ์พันธมิตฉบับภาษาไทยไปยังคริสตจักรต่าง ๆ เกือบ 2,500 แห่งในประเทศไทยเช่นกัน สิ่งนี้ส่งผลให้มีศิษยาภิบาลจำนวนหนึ่งเริ่ม ติดต่อกับผม

ในเดือนพฤษภาคม 2011 เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพิเศษเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจที่สถานพินิจเด็กและ เยาวชนไทยร่วมกับทีมพันธกิจของคริสตจักรพันธมิตเซนต์ทรี การประชุมครั้งนั้นได้รับความสนใจอย่างมากและเปิด โอกาสให้เราได้จัดประชุมขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และสถานพินิจเด็กและเยาวชนแห่งอื่นใน เดือนมีนาคม 2012 ในเวลานั้นเราได้ประกาศพระกิตติคุณกับเจ้าหน้าที่ชั้นสูงและสร้างชื่อเสียงให้กับคนเกาหลี ผ่านการแสดงของทีมพันธกิจและการฉายวีดีโอเรื่อง “ฤทธานาภาพของพระเจ้า”

เวลานี้เรามีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรประมาณ 130 แห่งในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นฐานสำคัญ ของประกาศกับผู้คนในภาคพื้นอินโดจีน ซึ่งประกอบด้วยประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ผมกำลัง วางแผนที่จะจัดการสัมมนาศิษยาภิบาลขึ้นในเวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ในช่วงปลายปีนี้ เราขอบคุณ พระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์

“ผมต้องการปลุกคนหนุ่มสาวให้ตื่นตัวด้วยการใช้กระแสนิยมเกาหลีในประเทศไทย”

บุตรชายคนแรกของมิชชันนารีแจวอน ดี
น้องซุงฮุน ลี (19 ปี)



ในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมอ่านหนังสือประมาณ 20 เล่มเกี่ยวกับชีวประวัติของมิชชันนารีที่มีชื่อเสียง เช่น มิชชันนารี แกรนด์ อันเดรียสและท่านสาธุชนคาร ซึ่งผมเป็นคน สิ่งนี้ทำให้ผมมีความยินดีที่จะเดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับ พ่อแม่

ของผม สามเดือนหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงประเทศไทยเราได้เปิดคริสตจักร แต่เราไม่มีคนสักคน ดังนั้นผมจึง เริ่มเรียนวิธีการเล่นกีตาร์และชอบเล่นกีตาร์ด้วยพระคุณของพระเจ้า ตอนนั้นผมพัฒนาทักษะขึ้นมาจนผมสามารถ เล่นกีตาร์เบสได้ คริสตจักร พันธมิต เชียงราย กำลัง ประกาศกับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยด้วยการเปิดสอนภาษาเกาหลี ผมช่วยแม่ของผม (มิชชันนารีซุนก ลี) สอนนักเรียนภาษาเกาหลีเช่นกัน การสอนภาษาเกาหลีเป็นประโยชน์มากเพราะสิ่งนี้ทำให้เด็กเรียน ภาษาเกาหลีกลายเป็นผู้ทำการ ในคริสตจักร ผมต้องการที่จะปลุกคนหนุ่มสาวจำนวนมากเหล่านี้ด้วยการใช้กระแส ของความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีของคนเหล่านี้

“พระเจ้าทรงช่วยผมเมื่อผมทำอย่างเต็มที่”

บุตรชายคนที่สอง
น้องซุงยุน ลี (อายุ 16 ปี)



ผมใฝ่ฝันที่จะทำงานเป็นมิชชันนารีนับจากวัยเด็กเป็นต้นมา ดังนั้นผมจึงเดินทางมาประเทศไทยด้วยความยินดี ผมเล่น คีย์บอร์ดที่คริสตจักรพันธมิตเชียงราย ครั้งแรกผมเรียนเล่นคีย์บอร์ดสี่ปดาคะหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาสองเดือน แต่จากนั้น ผมก็ไม่ได้เรียนต่อ

เพราะเหตุผลบางอย่าง ผมจึงเรียนด้วยตนเอง ผมต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเรียนรู้ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ผมคิด ผมไม่คุ้นเคยกับการนอนตื่นเช้า แต่ผมต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อฝึกฝน และฝึกเพิ่มเติมหลังจากกลับจากโรงเรียน ผมขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยการอดอาหารด้วยเช่นกัน ผลลัพธ์ก็คือ ผมสามารถเล่นเพลงนมัสการได้หลังจากการฝึกฝนเพียง 3 เดือนเท่านั้น สมาชิกคริสตจักรของเราได้รับการสัมผัสจากการเล่นดนตรีของผมมาก คนเหล่านั้นกลับใจร้องไห้พร้อมกับพูดว่าเขา ไม่ได้อุทิศตนมากพอให้กับงานของพระเจ้าและเขาจะทำงานเพื่อพระเจ่มากขึ้น ผมรู้สึกประหลาดใจและขอบคุณ พระเจ้ามากที่เห็นว่าจะรับใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ ของผมสามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้

“ผมตื่นเต้นที่ผมสามารถช่วยในหลายสิ่งหลายอย่าง”

บุตรชายคนเล็ก
น้องซุงคูล ลี (อายุ 14 ปี)



ผมยังเป็นเด็กแต่ผมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำในประเทศไทยผมรับใช้พระเจ้าในฐานะครูสอนเด็กกรีฑา และผู้ช่วยทำอาหารในหออาหารที่คริสตจักรของเรา ผมช่วยตกแต่งห้องนมัสการ

และประกาศกับผู้คนเช่นกัน ตอนนี้ผมเล่น กลองให้กับทีมนมัสการหลังจากผมเรียนตีกลองด้วยตนเอง บางครั้งผมช่วยแม่สอนภาษาเกาหลี เมื่อผมพยายาม อย่างเต็มที่ ทุกวันความสามารถในการพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผมก็พัฒนาขึ้นมา เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วผมทำของผมมีตาปลาไหลขึ้นมา 20 จุด ผมรู้สึกปวดและเดินไม่คอยสะดวกนัก แต่ผมได้ มีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ หลังจากผมใช้น้ำจากบ่อน้ำจืดที่มีอยู่มานานหลายปีไปที่ฝ่าเท้า ตาปลาเหล่านั้นก็หายไป ภายในเวลาสามคืน ผมคิดว่าพระเจ้าทรงปดิดิฉันดีในตัวผมที่ผมทำอย่างเต็มที่แม้ในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อแผ่นดิน ขอ

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<p>การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์</p> <p>การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยองค์พระเยซูเจ้า และการรับพิศมิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์</p> <p>การทรงบาปด้รัรักษา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำบัดรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์</p> <p>การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์</p> <p>การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี</p>	<ol style="list-style-type: none"> คริสตจักรพันธมิตเซนต์ทรีเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด คริสตจักรพันธมิตเซนต์ทรีเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรพันธมิตเซนต์ทรีเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น คริสตจักรพันธมิตเซนต์ทรีเชื่อในการกินพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์ คริสตจักรพันธมิตเซนต์ทรีประกาศถึงความเชื่อของคนผ่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เราประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยความอ่อนซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ว่าใครโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วโลก”</p>

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2012

30 ปีของการเดินด้วยความเชื่อของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล คือ 30 ปีของการประกาศพระกิตติคุณกับผู้คนทั่วโลกและคนในชาติ ซึ่งส่งผลให้มีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรเกิดขึ้นมากกว่า 1 หมื่นแห่ง



หัวใจของท่านผู้เลี้ยง

คุณจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าไม่มีอะไรจะเสียดายของท่าน
ถ้าไม่มีน้ำตาและการเชื่อฟังของท่าน
จนกว่างานของพระบิดาในโลกนี้จะเสร็จสิ้น
ท่านจะมุ่งช่วยวิญญาณอีกหนึ่งดวงให้รอด
คุณจะถูกหัวใจแห่งความรักที่สมบูรณ์แบบ
อันเป็นความรักที่ท่านเต็มใจแบ่งปันได้อย่างไร
ความเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ในคำอธิษฐานของท่าน
ไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งการร้องทูลของท่าน

เมื่อท่านอธิษฐานเพื่อท่านและผม
แม้หนทางจะไม่ราบรื่น แต่ด้วยขงก้าวแห่งความเชื่อ
เราจะทำให้การจัดเตรียมของพระเจ้าสำเร็จ
จนกว่างานของพระบิดาในโลกนี้จะเสร็จสิ้น
เราจะมุ่งช่วยวิญญาณอีกหนึ่งดวงให้รอด

ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งความสว่างและการงานคูดจเปลวไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ท่านได้ขับไล่ความมืดออกไปด้วยกฎเกณฑ์และสิทธิอำนาจ
พื้นที่แห่งความรักของพระเจ้าปรากฏออกมาในวันนั้น
ต่อผู้ที่รับเอาการทรงเรียกของพระองค์

ลิขสิทธิ์©2009.3.4 ดำเนินการโดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ภาพถ่ายทางอากาศของอภิสถาณมันมิน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2012 เป็นวันฉลองครบรอบ 30 ปีของการเปิดคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล เมื่อ 30 ปีที่แล้วคริสตจักร มันมินเซ็นทรัลเริ่มมีสภามิสชันนารีในหอขนาด 33 ตารางเมตรโดยมีสมาชิก 13 คนและมีเงินประมาณ 7 ดอลลาร์ เวลานั้น คริสตจักรแห่งนี้ได้กลายเป็นคริสตจักรที่มีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรมากกว่า 1 หมื่นแห่ง คริสตจักรแห่งนี้ ประกาศพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ากับคนทั้งโลก คริสตจักรแห่งนี้แบ่งปันความรักของ พระเจ้าและนำดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนมาสู่หนทางแห่งความรอดผ่านพันธกิจแห่งการประกาศของสถานี โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.และพันธกิจหนังสือและสิ่งตีพิมพ์มากมาย ประวัติศาสตร์ 30 ปีของมันมินได้รับการออกแบบและหล่อหลอมด้วยการทรงนำของพระวิญญาณ ในปี 1974 ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์จ ลีได้รับการรักษาให้หายจากโรคนานาชนิดของท่านทันที เมื่อท่านพบกับ พระเจ้า ลีปีต่อมาท่านได้รับการทรงเรียกให้เป็นศิษยาภิบาลและอธิษฐานเพื่อการเปิด

ริสตจักรของตน ในขณะที่ อธิษฐานท่านได้รับพระคำจากพระเจ้าที่ตรัสกับท่านว่า “จงเปิดคริสตจักรในยามที่ดวงอาทิตย์กำลังร้อนแผดเผา” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 1982 ท่านได้เปิดคริสตจักรตามที่พระเจ้าตรัสกับท่านและจัดการมีสภามิสชันนารีขึ้นด้วยคำเทศนาในหัวข้อ “ขุมทรัพย์แห่งขุมทรัพย์ทั้งหลายคือความเชื่อ” เนื่องจากคริสตจักรอธิษฐานเพื่อแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าในที่นี้ มีสภามิสชันนารีทุกวันเหมือนที่ คริสตจักรใน ยุคแรกได้กระทำ พระเจ้าจึงทรงให้ นิมิต์เรื่องการประกาศพระกิตติคุณทั่วโลกและการสร้างอภิสถาณมันมินให้กับ คนเหล่านี้ พวกเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นยืนถึงพระคำด้วยหมายสำคัญที่ต้นทำขึ้นฉันใด ดร.แจร์จ ลีก็ทำ การด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามากมายด้วยคุณนั้นและคริสตจักรก็เติบโตขึ้นอย่างคองเนื่องในไม่ช้า ในช่วงทศวรรษ 1990s คริสตจักรได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “คริสตจักรชั้นนำของโลก 50 คริสตจักร” โดย นิตยสาร “โลกคริสตชน” แห่ง

สหรัฐอเมริกา นับจากการเริ่มต้นศหัสวรรษที่สามของคริสตจักรมาเป็นต้นมา คร.ลีได้ จัดการประกาศใหญ่ขึ้นหลายครั้งในต่างประเทศซึ่งมีผู้คนจากหลักแสนไปตั้งหลักถิ่นฐานในต่างประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ปากีสถาน อินเดีย รัสเซีย และเยอรมนี เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกิตติคุณได้กลับไป คู่อิสราเอลเมื่อท่านจัดประกาศครั้งใหญ่ในอิสราเอลในปี 2009 ซึ่งท่านประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ของเราแต่เพียงองค์เดียว ประวัติศาสตร์ 30 ปีของมันมินเป็น 30 ปีแห่งการเชื่อฟังและความรักซึ่งทำให้สมาชิกเต็มแสนไปด้วยการขอบพระคุณ สมาชิกหลายคนที่ย้ายมาเปลี่ยนแบบอย่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยื่นหัตถ์ออกบนศิลาแห่งความเชื่อหรือเข้าสู่ฝ่าย วิญญาณหรือฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้วิญญาณจิตของเขาจำเริญขึ้น คนเหล่านี้กำลังทรงซึ่งนคร เสรฐาเต็มใหม่ (ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่รุ่งเรืองที่สุดในสวรรค์) เอาไว้ “อย่างสุดกำลัง” นอกจากนั้น สถานีโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ได้ขยายเครือข่าย

ข่ายของตนออกไปผ่านเครือข่ายสถานีโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ทั่วโลก และเวลานี้ครอบคลุม 176 ประเทศ คริสตจักร ได้เผยแพรพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ร่วมกับองค์กรในสังกัด อีกหลายแห่ง เช่น สำนักพิมพ์อูริมบุคส์ (www.urimbooks.com) สถาบันศาสนศาสตร์นานาชาติมันมิน (MIS) และเครือข่ายหมอบริสเตียนทั่วโลก (WCDN) เป็นต้น คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลจะมุ่งนำดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนมาสู่หนทางแห่งความรอดและขยายแผ่นดินของ พระเจ้าออกไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยฤทธิ์อันยิ่งใหญ่และอัครราชของพระเจ้าซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ใน วาระสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความบาปและความชั่วนี้ ยิ่งกว่านั้น คริสตจักรแห่งนี้จะสร้างอภิสถาณมันมินคานาอันซึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอภิสถาณมันมินคานาอันทางพระพรที่พระเจ้าประทานให้และจะทำให้การจัดเตรียมของ พระองค์สำเร็จในวาระสุดท้ายนี้ พวกเราขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราด้วย ผลอันบริบูรณ์

การฉลองครบรอบ 30 ปีของการเปิดคริสตจักรบทความพิเศษ: การเลียนแบบคริสตจักรในยุคแรก

คริสตจักรในยุคแรก

“เขาทั้งหลายได้ตั้งมั่นคงอยู่ในคำสอนของจำพวกอัครสาวกและในการสามัคคีธรรมและร่วมใจกันในการหักขมบึ้ง และการอธิษฐาน เขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครสาวกทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการ บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สินสิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง เขาจึงได้ขายทรัพย์สินสมบัติและสิ่งของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขมบึ้งตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความจริงใจ ทุกวันเรื่อยไป ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ที่กำลังจะรอด เขาสมทบกับ คริสตจักรทวีขึ้นทุก ๆ วัน” (กิจการ 2:42-47)

นับตั้งแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระกิตติคุณได้ถูกประกาศออกไปในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย สยามเรีย และที่สุปหลายแผ่นดิน โลกและคริสตจักรจำนวนมากถูกก่อตั้งขึ้น ในท่ามกลางคริสตจักรเหล่านั้น คริสตจักรแบบใด ที่ทำพันธกิจสอดคล้องกับน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากที่สุด

คริสตจักรในยุคแรกซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยเหล่าสาวกและบรรดาอัครทูตที่เห็นการเป็นคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยตนเองและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเอง คริสตจักรมีประสบการณ์กับการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูอย่างใหญ่โตและอยู่ภายใต้การข่มเหงอย่างรุนแรงก็ตาม ยิ่งกว่านั้น คริสตจักรได้วางรากฐานในการประกาศพระกิตติคุณกับกับคนทั้งโลก และผู้คนในเยรูซาเล็มและสยามเรีย ด้วยเช่นกัน

นับจากการเปิดตัวมาจนถึงวันนี้ คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ได้เลียนแบบ คริสตจักรในยุคแรกและอุทิศตนให้กับการประกาศ กับคนในประเทศ และผู้คนทั่วโลก จากภารกิจที่เรานั้นเราได้กลายเป็นคริสตจักรที่นำชนทุกชาติมาถึงหนทางแห่ง ความรอดร่วมกับคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรอีกมากกว่า 1 หมื่นแห่ง ดังนั้นขอให้เราจะเสด็จไปใน คุณลักษณะต่าง ๆ ของคริสตจักรที่พระเจ้าทรงต้องการและเรียนรู้

เกี่ยวกับคริสตจักรในยุคแรกสักเล็กน้อย

1. คริสตจักรที่พระเจ้าทรงต้องการคือคริสตจักรที่มีหมายสำคัญและการอัครธรรมมากมายเกิดขึ้น

กิจการ 2:43 กล่าวว่า “เขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครสาวกทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญ หลายประการ” คำว่า “การมหัศจรรย์และหมายสำคัญ” ในข้อนี้ได้แก่ปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถ ของมนุษย์ แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น ยกตัวอย่าง การทำให้มีฝนตกลงมาในท่ามกลางความแห้งแล้งอันยาวนาน การเปลี่ยนทิศทางของพายุไต้ฝุ่นและพายุเฮอริเคนและแม้กระทั่งทำให้พายุเหล่านั้นจางหายไป การรักษาโรคที่ไม่อาจทำได้ด้วยความสามารถของมนุษย์ เช่น การทำให้คนตาบอดเป็นขึ้นมา คนตาบอดมองเห็น คนหูหนวกได้ยิน และคนง่อยเดินได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างของ สิ่งที่เราเรียกว่า “การมหัศจรรย์และหมายสำคัญ” ทั้งสิ้น เมื่อหมายสำคัญและการอัครธรรมมากมายเกิดขึ้น คนที่ไม่เชื่อและคนที่มีความเชื่ออ่อนโยมมีโอกาสมากขึ้นที่จะพบกับ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และมีความเชื่อฝ่ายวิญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์

ก้าวหน้ามากขึ้น และความบาปและความชั่วมีอยู่อย่างดาษดื่น เราจึงต้องการหมายสำคัญและการอัครธรรมมากขึ้น (ยอห์น 4:48)

ถ้าเช่นนั้น เพราะเหตุใดจึงมีหมายสำคัญและการอัครธรรมมากมายเกิดขึ้นในช่วงเวลาของคริสตจักรยุคแรก ในเวลานั้น ผู้เชื่อดำเนินชีวิตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ คนเหล่านั้นพยายามอย่างสุดกำลังที่จะทำตามคำสอนของ องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งสอนโดยพวกอัครทูตเพื่อว่าการทำงานอย่างยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ นอกจาก นั้น ในเวลานั้นพวกอัครทูตยังรับใช้คริสตจักรด้วยตนเองด้วยเช่นกัน คำว่า “พวกอัครทูต” ในที่นี้หมายถึงผู้คนที่ไม่ได้ทำตามใจตนเอง แต่เขารับใช้และเชื่อฟังพระอาจารย์คนสุดท้ายของของตน ดังนั้นอัครทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงกำจัดความชั่วทุกรูปแบบทิ้งไป ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ มีพระทัย ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างครบถ้วนเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า คนเหล่านี้ได้รับการ ขอมรับและความรักจากพระเจ้า เขาได้รับฤทธิ์อำนาจจากเบื้องบนและทำการอัครธรรมหลายอย่าง แม้แต่ในปัจจุบัน ถ้าศิษยาภิบาลมีคุณสมบัติเหมือนกับพวกอัครทูต การอัครธรรมต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นกับเขาเช่นเดียวกับ ที่เคยเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรก เนื่องจากคริสตจักรมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ความ

เรื่องราวที่ประทับใจของ “มันมิน”

“ฤทธิ์อำนาจอันอัศจรรย์ของพระเจ้าได้เกิดขึ้นนี้ บจากจุดเริ่มต้นของคริสตจักร”



ศิษยาภิบาลเคอี โช (ศิษยาภิบาลดูแลคริสตจักรเขตสอง)

เมื่อผมอายุ 21 ปีผมป่วยเป็นวัณโรคขั้นที่สามและหมอบอกว่าผมจะเสียชีวิตในไม่ช้า ในเดือนมกราคม 1983 ผมชี้หลัง คุณแม่ของผมที่มาร่วมการประชุมมัสการ ไตรุงคืนวันศุกร์ของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล คุณยายของผมที่อาศัยอยู่ไกล โบสถ์พาผมที่คริสตจักรหลังจากที่เห็นการทำงานอย่างยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกิดขึ้นในคริสตจักร ผมอัครธรรมใจที่เห็นผู้คน ถูกห้ามใส่เคราเข้ามาในห้องมัสการและเดินออกไปจากห้องมัสการด้วยตนเอง ผมปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่เมื่อผมเห็นผู้คนหายจากโรคนานาชนิดด้วยคำอธิษฐานของ ศิษยาภิบาลเจรีอ็อก ลี หลังจากนั้นผมเตรียมตนเองเพื่อรับการรักษาด้วยการอดอาหารเป็นเวลาสามวันและเขาร่วม ในการประชุมอธิษฐาน ผมกลับใจจากความชั่วต่าง ๆ ที่ผมได้ทำกับน้องชายของผมเพราะเหตุที่เขามาโบสถ์และจาก การที่ผมได้พิทเคิลต่อพระกิตติคุณที่เขาประกาศกับผม จากนั้นผมรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลลี หลังจากการอธิษฐาน ผมหยุดไอเป็นเลือดและไม่มีอาการ ไอและอาการ ปวดหน้าอกอีกเลย

ไป สุขภาพของผมดีขึ้นและผมมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 44 ปอนด์ (ราว 20 กก.) อย่างรวดเร็ว ผมมีชีวิตใหม่ ด้วยพระคุณของพระเจ้าและถวายตัวเป็นศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.เจรีอ็อก ลีอธิษฐานศิษยาภิบาลและช่วยคนที่มีความเชื่ออ่อนแอด้วยนิมิตเพื่อการประกาศกับผู้คน ในประเทศและผู้คนทั่วโลกแม้ในยามที่คริสตจักรมีเงินไม่เพียงพอ คริสตจักรของเรายังคงมีคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ และให้ความช่วยเหลือผู้คนมากกว่า 1 พันครัวเรือนซึ่งรวมถึงเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ ผู้สูงอายุที่ไร้ผู้พึ่งพา และผู้ป่วยด้วยการ จัดหาเงินทอง อาหาร และสิ่งจำเป็นสำหรับคนเหล่านั้น คริสตจักรยังช่วยนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนค่าเล่าเรียนให้กับคนเหล่านั้นเช่นกัน หมายสำคัญ การอัครธรรม และการทำงานด้วยอำนาจของพระเจ้าที่เพิ่มมากขึ้น ได้สร้างความมั่นใจและความแน่ใจ ให้กับผม ในฐานะศิษยาภิบาลคนหนึ่ง ผมขอบพระคุณและถวายเกียรติซึ่งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงอวยพระพรผมเพื่อให้ ดำเนินชีวิตในฐานะพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ฉันร่วมมัสการกับคริสตจักรแห่งหนึ่งในชนบท หลังจากได้รับพระวิญญาณฉันมีความสุขกับการ ไปโบสถ์ เมื่อฉันถวาย แหวนทองวงเดียวที่ฉันมีอยู่แด่พระเจ้าฉันได้ทูลขอให้พระองค์อนุญาตให้ฉันมีความเชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคำอธิษฐาน ซึ่งเป็นความเชื่อเหมือนทองคำบริสุทธิ์ จากนั้นพระเจ้าทรงอนุญาตให้ฉันมีความเชื่อที่ไม่แปรเปลี่ยนและช่วยฉันให้ประกาศพระกิตติคุณกับผู้คนโดยไม่เปลี่ยนแปลง ผลที่มีคุณค่าที่สุดคือของชายคนสุดท้ายของของฉัน ท่านคือ ดร.เจรีอ็อก ลี ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรมันมิน เซ็นทรัล ในสมัยที่ท่านรอคอยความตายโดยไม่มีควหวังเนื่องจากโรคนานาชนิด ฉันเดินทางมายังกรุงโซลเพื่อ พาท่านไปคริสตจักร ฉันแค้นกับเขาว่าฉันจำเส้นทางไม่ได้และขอให้น้องชายนำทางฉันไปยังการประชุมที่จัดขึ้นโดย มัคนาสิกาวาอาวุโสชเน ยุน ฉันเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงรักษาน้องชายของฉันอย่างแน่นอน ในเวลานั้นน้องชายของฉันไม่สบายมาก แต่เขาก็ไม่กล้าปฏิเสธฉันและเขาเดินทางไปที่นั่นกับฉัน เนื่องจากบรรยากาศ ของการประชุมอธิษฐาน น้องชายของฉันถูกเขาลงโดยไม่คิดดี ในวันที่นั้นเขาก็ได้รับการรักษาให้หายจากโรคทุก ชนิดด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฮาลูยา ต่อมาท่านได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเพื่อเป็นศิษยาภิบาล ท่านเปิดคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในปี 1982 เวลาที่ คริสตจักร

แห่งนี้กำลังฉลองครบรอบ 30 ปีของการเปิดตัว ด้วยพระคุณของพระเจ้า คริสตจักรของท่านได้กลายเป็น คริสตจักรขนาดใหญ่ซึ่งมีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรมากกว่า 1 หมื่นแห่ง ในเดือนสิงหาคม 1982 ฉันมายังคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและนับจากนั้นเป็นต้นมาฉันได้อธิษฐานในคริสตจักรทุกวัน ในเวลานั้นมีผู้นิเทศน์ให้กับการอธิษฐานอยู่เพียง 6 คน แต่เวลานี้เรามีผู้นิเทศน์ให้กับการอธิษฐานมากกว่า 170 คน คนเหล่านี้อธิษฐานเพื่อคริสตจักร ผู้เลี้ยงประเทศชาติ และการประกาศทั่วโลกทุกวัน เมื่อเราเปิดคริสตจักรพระเจ้าทรงมอบนิมิตสำหรับการทำพันธกิจในเกาหลีเหนือให้กับเรา พระองค์ตรัสกับเราว่าพวกเรา บางคนจะเดินทางไปเกาหลีเหนือและทำพันธกิจของพระองค์ที่นั่นเมื่อเกาหลีเหนือเปิดประตูของคนที่กับประเทศอื่น และพระองค์ตรัสกับเราเช่นกันว่าลูกคนหนึ่งของฉันจะทำหน้าที่ดังกล่าวให้สำเร็จ ฉันขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อฉันคิดถึง บุตรของฉันที่จะเดินตามวิถีของอัครทูตเปาโลเพื่อการจัดเตรียมของพระเจ้าในเรื่องความรอดและเพื่อดวงวิญญาณ อีกมากมายที่ถูกซื้อไว้ด้วยพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันถวายความรักและการขอบพระคุณแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอวยพรคริสตจักรและครอบครัวของเราเพื่อจะทำให้น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำเร็จ

“มันมินคือคริสตจักรที่งดงามซึ่งทำให้น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำเร็จ”



มันนิกาวาอาวุโสจุงฮุน ล (สมาชิกผู้นิเทศน์ให้กับการอธิษฐาน)

เชื่อของสมาชิก ก็จะเติบโตขึ้นทุกวันเช่นกัน สมาชิกคริสตจักรบางคน (อย่างเช่น มัคทายกสุเทพและฟิลิป) สามารถทำการอัศจรรย์ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเช่นกัน

2. คริสตจักรที่พระเจ้าทรงต้องการคือคริสตจักรที่พร้อมเพรียงกันและแบ่งปันทรัพย์สินของแก่กันและกัน

กิจการ 2:44-45 กล่าวว่า “บรรดาผู้ที่เชื่อได้นั้นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สินของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง เขาจึงได้ขายทรัพย์สินสมบัติและสิ่งของมาแบ่งให้แก่กันทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ” สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าคริสตจักรในยุคแรกมีความรักฝ่ายวิญญาณอย่างบริบูรณ์เพียงใด เพราะคนเหล่านั้นล้วนเป็นที่พึ่งกัน ในพระโลหิตของพระคริสต์เขาจึงไม่พูดว่า “นี่ของฉัน นั่นของเธอ” ในปัจจุบันลัทธิวัตถุนิยมและความเห็นแก่ตัวมีอยู่อย่างค้ำคั้นในโลกจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพบเห็นผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิต เหมือนคนในคริสตจักรในยุคแรก แต่ที่ท่านมีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงในความเชื่อและกำจัดความโลภสิ่งของทิ้งไป ท่านก็สามารถทำได้ ความสำเร็จและความรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองท่านก็สามารถเผยแพร่ออกไป และความสุขของพระเจ้าก็ออกมาจากใจของท่าน เมื่อเขาเห็นการกระทำของท่าน วิญญาณอีกหลายดวงจะหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า “ทรัพย์สินของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง เขาจึงได้ขายทรัพย์สินสมบัติและสิ่งของมาแบ่งให้แก่กันทั้งปวง” สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงเรื่องการเงินเท่านั้น แต่คนเหล่านั้นยังแบ่งปันจิตใจให้กันและกันด้วย ในทำนองเดียวกัน ท่านไม่ควรยืนกรานอยู่กับความคิดเห็นของตนเอง แต่ท่านต้องให้เกียรติคนอื่น จากนั้นความขัดแย้งและการโต้เถียงก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าท่านอยู่อย่างสงบกับทุกคนในทุกด้าน แบ่งปันสิ่งของแก่กันและกัน และดูแลคนอื่นด้วย ความรัก เราก็สามารถทำให้คริสตจักรของเรางดงามในสายพระเนตรของพระเจ้าเช่นกัน

3. คริสตจักรที่พระเจ้าทรงต้องการคือคริสตจักรที่สมาชิกมาร่วมประชุมกันในพระวิหารของพระเจ้าทุกวัน



มัคนายกอาวูโสจุงซุน ลี (สมาคมผู้ถือศรัทธาในการอธิษฐาน)

ข้อ 46 กล่าวว่า “เขาได้รวมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยจิตใจ ทุกวันเรื่อยไป” “การหักขนมปัง” ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นรวมกันกินขนมปังเป็นอาหาร แต่ในฝ่ายวิญญาณสิ่งนี้หมายถึงการที่เขาร่วมประชุมกันเพื่อฟังและเรียนรู้อาสาและทำให้พระคำของ พระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณสำหรับคน สมาชิกของคริสตจักรในยุคแรกฟังและเรียนรู้อาสาของพระเจ้าอย่างพากเพียรตามคำสั่งสอนของพวกอัครทูต คนเหล่านั้นอุตสาหะให้การอธิษฐานด้วยใจเดียวกันเพื่อทำตามพระคำที่เขารับ การสั่งสอน เพราะเหตุนี้คนเหล่านั้นจึงประชุม ร่วมกันอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าทุกวัน เนื่องจากคนเหล่านั้นได้ถือศรัทธาในการประชุมร่วมกันอยู่ในคริสตจักรเช่นนั้น และอธิษฐานเขาจึงได้รับฤทธิ์อำนาจจากเบื้องบนและสามารถดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า เขาได้รับพระพรบนโลกนี้และคำสัญญาว่าไว้ในสวรรค์ด้วยการประกาศกับผู้อื่นและทำงานอย่างสัตย์ซื่อเช่นกันในปัจจุบันหลายคริสตจักรไม่ได้ประชุมร่วมกันในพระวิหาร บางคริสตจักรไม่มีการนมัสการรับอรุณ ฮีบรู 10:24-25 กล่าวว่า “...ให้เราพิจารณาผู้หนึ่งและกัน เพื่อเป็นเหตุให้มีความรักและกระทำการดี ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุด เหมือน อย่างบางคนเคยกระทำนั้น แต่จงเตือนสติกันและกัน และให้มากยิ่งขึ้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว” คริสตจักรต้องอุตสาหะให้การประชุมร่วมกันในพระวิหาร” และอธิษฐานด้วยใจเดียวกัน เมื่อคริสตจักรประชุมกันและอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง เขาก็จะกลายเป็นคริสตจักรที่เต็มล้นด้วยพระคุณและความจริงในการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของ พระวิญญาณบริสุทธิ์

4. คริสตจักรที่พระเจ้าทรงต้องการคือคริสตจักรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้ผู้ที่กำลังจะรอดเขาสมทบ กับคริสตจักรที่วัน ๆ วัน

กิจการ 2:47 กล่าวว่า “ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ที่กำลังจะรอดเขาสมทบกับคริสตจักรที่วัน ๆ วัน” คนเหล่านั้นสามารถสรรเสริญพระเจ้า ชื่นชม ดร.เจรีอ็อก ลี ศิษยาภิบาลอาวูโส

ยินดี และขอบพระคุณพระองค์ด้วยความหวังอย่างเต็มเปี่ยมสำหรับแผ่นดินสวรรค์ เมื่อท่านส่งกลิ่นหอมของพระคริสต์ออกไป ผู้คนจะพูดว่า “โอคนนั้นเป็นคริสเตียนที่แท้จริง ฉันอยากไปโบสถ์กับเขาและ เชื่อเหมือนเขาเหลือเกิน” สิ่งนี้จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระองค์จะทรงนำดวงวิญญาณจำนวนมากซึ่งคริสตจักรของท่าน ในทำนองเดียวกัน เมื่อคริสตจักรของท่านติดตามและทำตามนำพระทัยของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ พระองค์ จะพอพระทัย อวยพระพร และนำการฟื้นฟูอย่างใหญ่มาสู่ท่าน ที่น่องชายหญิงที่รักทุกท่าน... สดุดี 37:4 กล่าวว่า “จงปีติยินดีในพระเยโฮวาห์และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน” เมื่อเราเชื่อในพระคำของพระเจ้า เชื่อฟังพระองค์ และทำให้พระองค์พอพระทัย (ไม่เพียงแต่ในฐานะคริสตจักร โดยรวมเท่านั้นแต่ในฐานะปัจเจกบุคคลด้วยเช่นกัน) เราจะได้รับพระพรของการมีจิตวิญญาณที่เจริญขึ้น การมีสุขภาพดี การเงินที่มั่นคง และมีครอบครัวที่อบอุ่น เราสามารถได้รับทุกสิ่งที่เราหิวหา ขอ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และนำดวงวิญญาณจำนวนมากมาสู่หนทางแห่งความรอดเหมือนที่คริสตจักรในยุคแรกได้กระทำ



“มันมินคือผลของความเชื่อ การเชื่อฟัง และความรัก”



มัคนายกอาวูโสจุงซุน ลี (สมาคมผู้ถือศรัทธาในการอธิษฐาน)

ในเดือนสิงหาคม 1982 มัคทายกอาวูโสจุงซุน ลี (ภรรยาของผม) ชักนำผมให้มาร่วมนมัสการ ไตร่ตรองวันศุกร์ของ คริสตจักรมันมิน เซ็นทรัล สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจก็คือหลังจากนั้นผมเริ่มเชื่อในพระคำที่เขียนอยู่ในพระคัมภีร์ เนื่องจากผมตระหนักถึงความสำคัญของการอธิษฐานในชีวิตคริสเตียนจึงไม่เคยหยุดอธิษฐานเลย พระเจ้าทรงมอบหมายบางอย่างให้กับผม นั่นคือ ผมเป็นสมาชิกของแผนกการเงินและเป็นประธานคณะกรรมการก่อสร้าง สถานนมัสการ ผมพบว่าการจัดการเรื่องเงินของคริสตจักรเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่ผมก็มอบถวายทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าในคำอธิษฐาน ความเชื่อเท่านั้นที่ทำให้เราสามารถขยายสถานนมัสการของเราได้ พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราขยายเมื่อสมาชิก ของเราเต็มล้นห้องนมัสการในการนมัสการวันพุธ วันอาทิตย์ และคืนวันศุกร์ จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจน เราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะสร้างสถานนมัสการขนาดใหญ่ด้วยตัวเราเอง ศิษยาภิบาลเจรีอ็อก ลีสำแดงให้เห็นถึงตัวอย่างของความเชื่ออยู่เสมอเมื่อ

ได้ก็ตามที่รายชื่อนามนัสมการ พระเจ้าทรง พอพระทัยกับความเชื่อของท่านและทรงรับรองความเชื่อนั้น เมื่อเห็นการทำงานของพระเจ้าปรากฏขึ้น เจ้าหน้ที่ในฝ่าย การเงินและผมก็มีความเชื่อเติบโตขึ้นเช่นกัน พระเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่ให้มันมินสร้างอภิสถานนมัสการเมื่อคริสตจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้น พระเจ้าทรงสำแดงให้เรา เห็นหลังคา พื้นที่ภายใน เสาหินอ่อน 96 ต้น และเพดานรูปทรงไม่ทางเขนของอภิสถานนมัสการแห่งนี้ นี่คือภาพที่ ลอยอยู่ในอากาศซึ่งปรากฏอยู่ในสุจิตร์ประจำสัปดาห์ของคริสตจักรของเรา เวลานั้นสมาชิกของมันมินทุกคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะสร้างสถานนมัสการคานาอันและอภิสถานนมัสการที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในโลกนี้ ผมรทวมทนไปด้วยความยินดีเมื่อคิดถึงวันที่บุตรของพระเจ้า (ผู้ลี้ภัยเหมือนพระองค์) จะสรรเสริญพระองค์ในสถานนมัสการที่เต็มล้นไปด้วยพระสิริของพระเจ้า ผมขอขอบคุณดร.เจรีอ็อก ลี ด้วยความจริงใจที่ท่านจะทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จด้วยคุณการเชื่อฟังเพียงอย่างเดียว



ภาพของแสงอรุ โนทัยซึ่งเตือนให้เราระลึกถึงความงดงามของสวรรค์_ สมาชิกคริสตจักรถ่ายภาพเหล่านี้เอาไว้ในช่วงการสัมมนาผู้นำซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียน ที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา www.manmin.org (มีคำเทศนาภาษาไทย)

หนังสือพิมพ์มันมินนิวส์
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซิร์ช

จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ
121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 085-7140240 , 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net

www.gcntv.org www.manminseminary.org www.wcdn.org